

Krông Pắc, ngày 06 tháng 9 năm 2022

THƯ CẢM ƠN

Kính gửi: Quý cơ quan, đơn vị trong, ngoài tỉnh Đắk Lắk.

Thực hiện chủ trương lãnh đạo của Tỉnh ủy, chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Lắk, Huyện ủy Krông Pắc. UBND huyện Krông Pắc đã triển khai, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thành công Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất, năm 2022.

Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất, năm 2022 đã diễn ra từ ngày 01 - 03/9/2022, với sự tham dự của đại biểu đến từ các bộ, ngành Trung ương; các chuyên gia hàng đầu Việt Nam về nông nghiệp, thương mại, đầu tư; các sở, ban, ngành của tỉnh Đắk Lắk; đại biểu các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp trong nước, ngoài nước; các đơn vị tổ chức sự kiện; các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, xã, thị trấn trong huyện Krông Pắc; các cơ quan thông tấn, báo chí thường trú khu vực Miền Trung - Tây Nguyên, của tỉnh Đắk Lắk và hàng vạn người dân, du khách.

Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc đã được đông đảo tổ chức, cá nhân hưởng ứng tích cực tham gia, góp phần mang lại giá trị tinh thần, vật chất, ý nghĩa to lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện Krông Pắc nói riêng, tỉnh Đắk Lắk nói chung; được dư luận xã hội đánh giá rất cao về công tác tổ chức các hoạt động, chuỗi sự kiện và sự thành công của Lễ hội.

Thành công của Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc ngoài sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy, có sự hỗ trợ, đóng góp tích cực kinh phí của các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trong, ngoài tỉnh Đắk Lắk; sự hỗ trợ nhiệt tình, trách nhiệm của các sở, ban, ngành liên quan; hoạt động truyền thông của cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, tỉnh Đắk Lắk, Thành phố Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa, của các huyện, thị xã, thành phố, đã đóng góp tích cực cho Lễ hội thành công rực rỡ. Đó là niềm vui to lớn, niềm tự hào, là khát vọng không ngừng vươn lên trên mọi mặt của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân của huyện Krông Pắc.

Ban Tổ chức Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất, năm 2022 xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ tích cực, trách nhiệm của các cơ quan thuộc Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, đặc biệt Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công thương, Cục trồng trọt, Cục Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các chuyên gia hàng đầu về nông nghiệp, thương mại, đầu tư của Việt Nam; các sở, ban, ngành của tỉnh Đắk Lắk; các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, ngoài tỉnh Đắk Lắk; các nhà tài trợ, các doanh nghiệp trong nước, ngoài nước; các đơn vị tổ chức sự kiện; các cơ quan thông tấn, báo chí; cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn huyện đã tích cực tham gia, đóng góp quan trọng vào sự thành công rất tốt đẹp của Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc, năm 2022.

Trong quá trình tổ chức không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận được sự thông cảm của tổ chức, cá nhân.

Xin chân thành cảm ơn !



TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Đình Xuân Diệu